

เหมืองเซโปน : เหมืองทองคำ - ทองแดง ใหญ่ที่สุดในแขวงสะหวันนะเขตของ สปป.ลาว

สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีทรัพยากรแร่ทั้งที่สำรวจพบแล้วและรอการสำรวจอยู่จำนวนมากในทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะทองคำ ยิปซัม เหล็ก ตะกั่ว เงิน ดีบุก และทองแดง ที่คาดว่าจะมีปริมาณมากพอที่จะพัฒนาไปสู่การทำเหมืองแร่ในเชิงพาณิชย์ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแร่ ประกอบกับ สปป.ลาว เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2531 ทำให้ปัจจุบันการทำเหมืองแร่ในเชิงพาณิชย์ใน สปป.ลาว ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติ ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจ ลงทุน และพัฒนาแหล่งแร่

เหมืองเซโปน เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหมืองแร่เชิงพาณิชย์ใน สปป.ลาว ที่ลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติ มีจุดเด่นคือ เป็นเหมืองทองคำและทองแดงขนาดใหญ่ที่สุดในแขวงสะหวันนะเขต และเป็นเหมืองแห่งแรกของ สปป.ลาว ที่ผลิตแร่ทองแดงส่งออกเมื่อเดือนมีนาคม 2548 ข้อมูลที่น่าสนใจของเหมืองเซโปน มีดังนี้

- **ที่ตั้ง** : เหมืองเซโปนตั้งอยู่ในเมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเซโปนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร มีความน่าสนใจที่มีเส้นทางหมายเลข 9 ซึ่งสร้างเชื่อมการคมนาคมระหว่าง สปป.ลาว กับเวียดนามและไทย เป็นเส้นทางสายสำคัญในการลำเลียงแร่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนในเหมืองแร่เซโปนได้รับพื้นที่สัมปทานในการสำรวจแหล่งแร่ทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร ในเบื้องต้นการทำเหมืองแร่จะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร
- **ผู้ดำเนินการกิจการ** : เหมืองทองคำและเหมืองทองแดงในเมืองเซโปนดำเนินการโดยบริษัท Lane Xang Minerals Ltd. ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 โดยมีบริษัท Oxiana Ltd. (บริษัทสำรวจและพัฒนาเหมืองแร่สำคัญของออสเตรเลีย ซึ่งมีฐานการผลิตในออสเตรเลียและประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ จีน และ สปป.ลาว) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- **เหมืองทองคำ** : แร่ทองคำในเหมืองเซโปนเป็นแร่ทองคำประเภท Oxide Gold (แร่ทองคำเกาะตัวอยู่ในหิน) โดยหินน้ำหนัก 1 ตัน มีแร่ทองคำเฉลี่ยประมาณ 3.7 กรัม ทั้งนี้ เหมืองเซโปนเป็นเหมืองทองคำหลักของ สปป.ลาว ซึ่งทองคำเกือบทั้งหมดที่ขุดได้จากเหมืองนี้จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ในปี 2546 เหมืองเซโปนผลิตทองคำได้ 165,255 ออนซ์ (1 ออนซ์ เท่ากับ 28.3415 กรัม) เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ที่ผลิตได้ 141,213 ออนซ์ สำหรับในปี 2548 บริษัทฯ ตั้งเป้าผลิตทองคำได้มากกว่า 220,000 ออนซ์ คิดเป็นมูลค่าส่งออกประมาณ 80-100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- **เหมืองทองแดง** : หลังจากก่อสร้างเหมืองทองแดงแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2547 เหมืองเซโปนเริ่มผลิตทองแดง (Copper Cathode) ได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าผลิตแร่ทองแดงจำนวน 30,000 ตันต่อปี ในปี 2548 โดยครึ่งหนึ่งของทองแดงที่ผลิตได้จะส่งออกมายังไทย และจะขยายกำลังการผลิตเป็น 60,000 ตันต่อปี ในปี 2549



ทั้งนี้ ประโยชน์สำคัญที่ สปป.ลาว ได้รับและคาดว่าจะได้รับในอนาคตอันใกล้จากเหมืองเซโปน ได้แก่

- **สร้างรายได้จากการส่งออกแร่ที่ขุดได้** คาดว่าในปี 2548 สปป.ลาว จะมีรายได้จากการส่งออกแร่ทองคำและทองแดงที่ขุดได้จากเหมืองเซโปนประมาณ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ดังกล่าวคาดว่าจะมีส่วนช่วยลดปัญหาการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของ สปป.ลาว
- **ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ** มูลค่าก่อสร้างและการดำเนินกิจการเหมืองเซโปนตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2543 จนถึงเดือนมีนาคม 2548 มีสูงถึงกว่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นโครงการลงทุนจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับโครงการลงทุนทั้งหมดใน สปป.ลาว ทั้งนี้ คาดว่าการลงทุนสร้างเหมืองเซโปนจะมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่โดยรวมของ สปป.ลาว
- **ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่** ตามการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานและรายได้ ทั้งนี้ แม้ว่าเหมืองเซโปนเป็นเหมืองสมัยใหม่ที่ใช้แรงงานไม่มากเช่นการทำเหมืองแร่ในอดีต แต่ความต้องการแรงงานในเหมืองเซโปนยังนับว่าอยู่ในระดับสูง และเหมืองแร่เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราค่าจ้างแรงงานสูงกว่ากิจการอื่น ๆ

ส่วนวิเคราะห์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ

กรกฎาคม 2548